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บนัทกึการประชุมสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเตาปนู 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 
วันพุธ ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชมุองค์การบรหิารส่วนตําบลเตาปนู 
************************************** 

 
เปดิการประชมุ เวลา 09.00 น. 
 
ระเบยีบวาระที่ 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
ประธานสภาฯ การประชุมสภาฯ ที่ประชุมได้กําหนดการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562        

เพ่ือเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในวาระท่ีสอง        
ขั้นแปรญัตติ วาระที่สาม ขั้นลงมติ  

 
ระเบยีบวาระที่ 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 
   2.1 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนตําบลเตาปนู สมัยประชมุสามัญ            
                                    สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 
ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯ ร่วมกันพิจารณาสําเนารายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ        

สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ว่าจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพ่ิมเติมหรือไม่                             

ประธานสภาฯ เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1  
วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562  ในที่ประชุมสภาฯ เรียบร้อยแล้ว จะมีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ ขอเชิญ  
ที่ประชุมสภาฯ ไม่ม ี
ประธานสภาฯ ที่ประชุมไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติม ขอมติรับรอง 
มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่3/2562 ครัง้ที่ 1  

วันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องทีเ่สนอเพือ่พิจารณา 
3.1 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ  

ประธานสภาฯ ต ามม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม สภ า ฯ  สมั ย ป ร ะ ชุ ม ส า มั ญ  สมั ย ที่  3 / 2 5 6 2  ค รั้ ง ที่  1  เ มื่ อ วั น ที่        
14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 และได้มีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 4 ท่าน        
เพ่ือทําหน้าที่ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอเชิญท่าน ส .อบต .ประสิท ธ์ิ  ทองไหล ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญั ติ        
รายงานต่อสภาฯ 

นายประสิทธ์ิ  ทองไหล  เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามท่ีประชุมสภา 
(ประคณะกรรมการแปรฯ) องค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน ในการประชุมสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3/2562 ครั้งที่ 1        

เมื่อวันที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ  พ.ศ.2563 วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ ซึ่งได้ผ่านขั้นการรับหลักการจากสภาฯ        
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
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และสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน ได้แต่งต้ังคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติฉบับดังกล่าวและ
กําหนดคําเสนอแปรญัตติต้ังแต่วันที่ 19-21 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.00-17.00 น.        
เมื่อถึงกําหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลท่านใดเสนอคําแปรญัตติ
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ตําบลท่านใดเสนอขอแปรญัตติให้คงร่างเดิม ไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อใด 

ประธานสภาฯ ตาม ท่ี  นายประสิ ท ธ์ิ   ทอง ไหล  ประธานคณะกรรมการแปรญั ต ติ  ไ ด้ กล่ า ว ร ายงาน        
ที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563        
ให้ที่ประชุมทราบไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแปรญัตติ และไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อใดและ
ตอนใดโดยให้คงร่างเดิมขอมติที่ประชุม  

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ ในวาระที่สองผ่านขั้นแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2563 เห็นชอบ 20 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 
 3.2 เรื่องการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  วาระที่ 3 ขั้นลงมติ 
ประธานสภาฯ ต่ อ ไป เ ป็ นกา ร พิ จ า รณา  ใ น ว า ระที่ ส าม  ขั้ น ล งม ติ เ ห็ นชอบร่ า ง งบประมาณรายจ่ า ย        

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประธานสภาฯ เมื่อผ่านวาระที่สอง ขั้นแปรญัตติไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปร

ญัตติพิจารณาแล้วให้คงร่างเดิมไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในข้อใดตอนใด ก็ขอมติที่ประชุมใน        
วาระที่สาม ขั้นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
หรือไม่ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน้ี 
เห็นชอบ 20 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 
 3.2 เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาฯ ด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) 

พ.ศ. 2543 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป
ต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น มีรายละเอียดดังน้ี  

 3.2.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์) 
 โอนลด 
  แผนงานการศึกษา 
  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับการศึกษา 
  งบบุคลากร 
  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจํา) 
  ประเภทรายจ่ายค่าตอบแทนพนักงาน 

รายการค่าตอบแทนพนักงานจ้าง 
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  งบประมาณอนุมัติ           2,470,480.00    บาท 
  งบประมาณก่อนโอน    323,000.00  บาท 
  โอนลดครั้งน้ี           39,900.00   บาท 
  งบประมาณคงเหลือ      283,100.00    บาท 

โอนเพิ่ม 
  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
  งานบริหารทั่วไป 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าครุภัณฑ์) 
  ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  รายการเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์   

งบประมาณอนุมัติ     -   บาท 
  งบประมาณก่อนโอน     -   บาท 
  โอนเพ่ิมครั้งน้ี       39,900.00    บาท 
  งบประมาณคงเหลือ      39,900.00    บาท 
เหตุผล เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแนะหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรืออภิปรายก็ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายตามท่ีเสนอ 
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่(เครื่องมัลติมีเดีย

โปรเจคเตอร์) งบประมาณ 39,900.00 บาท เห็นชอบ 20 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

 3.2.2 โครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน 
 โอนลด 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
  ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน 

  งบประมาณอนุมัติ             150,000.00    บาท 
  งบประมาณก่อนโอน    150,000.00  บาท 
  โอนลดครั้งน้ี         150,000.00   บาท 
  งบประมาณคงเหลือ                 0.00    บาท 
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โอนเพิ่ม 
  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  งานก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  งบลงทุน 
  หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) 
  ประเภทรายจ่ายค่าบํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายการโครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน 
งบประมาณอนุมัติ     -   บาท 

  งบประมาณก่อนโอน     -   บาท 
  โอนเพ่ิมครั้งน้ี       150,000.00    บาท 
  งบประมาณคงเหลือ      150,000.00    บาท 
เหตุผล เพ่ือไปตั้งจ่ายรายการใหม ่

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรืออภิปรายอีกหรือไม่  ขอเชิญครับ 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแนะหรืออภิปราย 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรืออภิปรายก็ขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติโอนเงินงบประมาณ 

รายจ่ายตามท่ีเสนอ 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงโรงอาหารโรงเรียนอนุบาลองค์การ 

บริหารส่วนตําบลเตาปูน งบประมาณ 150,000.00 บาท เห็นชอบ 20 เสียง  
ประธานสภาฯ งดออกเสียง 
 

 3.3 เรื่องการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 1/2562 

ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านปลัด อบต. เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงข้อระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมสภาฯ 
ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

ปลัด อบต. เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน                  
เลขานุการสภาฯ ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน ได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น        

(พ.ศ. 2561 - 2565) เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 โดยได้พิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการ 
ไปดําเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 
2561 น้ัน เน่ืองจาก องค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน  มีความต้องการและความจําเป็นเร่งด่วนที่
ต้องดําเนินงานตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้น จึงจําเป็นต้องจัดเตรียมโครงการที่ยังมิได้บรรจุอยู่ในแผนงาน/
โครงการของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน ให้สามารถแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม นําไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริง และการเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 
2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ในคร้ังน้ีจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นสําคัญ        
โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 9 ความว่า ให้ยกเลิกความในข้อ 22 ของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน “ข้อ 22 เพ่ือประโยชน์ของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจ
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีได้ โดยให้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
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 (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทําร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่
เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(๓) ผู้บริหารทอ้งถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

วรรคสอง เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล สําหรับ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ ปีที่ เ พ่ิมเติมหรือ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึง
พิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายก อบต. ช้ีแจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ ขอเชิญครับ 
นายณัฐพล ทองไหล รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562                
(นายก อบต.)  (รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน เมื่อวันที่ 22 

สิงหาคม 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน) ก่อนที่จะจัดทําเป็น “ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
(พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน” น้ัน 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูนที่มีปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเตาปูนเป็นประธานกรรมการ นําข้อมูลปัญหาความต้องการจากการประชาคมตําบลจัดทํา
เป็นแผนงาน/โครงการ แล้วเสร็จ เสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน        
ที่มี นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน เป็นประธานกรรมการพิจารณา และนายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเตาปูน จึงขอเสนอญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูนแห่งน้ี พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ “ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕61 – พ.ศ.๒๕65) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเตาปูน” ซึ่งได้แจกให้สมาชิกทุกท่านได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว และขออนุญาตนําเรียน
รายละเอียดโครงการพัฒนาเพ่ือประกอบการพิจารณา ครับ(รายละเอียดตามเอกสารร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1)  

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามหรือไม่  ขอเชิญครบั 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแนะหรือข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือข้อซักถามก็ขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่าง 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562 
มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2562          

เห็นชอบ 20 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง               
 
 3.4 เรื่องการพิจารณาใช้จ่ายเงินทุนสํารองสะสม 
ประธานสภาฯ ขอเชิญปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้อง 
ปลัด อบต. เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
เลขานุการสภาฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3)        
พ .ศ .2558 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ .ศ .2561 ข้อ 41 ให้ยกเลิกความในข้อ 87        
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
 “ข้อ 87 ทุกสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วให้
กันยอดเงินสะสมประจําปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพ่ือเป็นทุนสํารองเงินสะสม 
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ กรณีดังต่อไปน้ี 
(1) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม        

ของปีงบประมาณน้ัน ให้ขอความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการจังหวัด 
(2) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกินร้อยละสิบห้าของ

งบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนํา
เงินทุนสํารองเงินสะสมในส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไข 89(1) โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น” 

ข้อ 43 ให้ยกเลิกความในข้อ 89 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ซึ่งแก้ไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548  
 “ข้อ 89 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น
ภายใต้เง่ือนไข ดังต่อไปน้ี 

(๑) ให้กระทําได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่ง
เก่ียวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทาเพ่ือบําบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งน้ี ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกําหนด 

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตาม
ระเบียบแล้ว 

(3) ให้กันเงินสะสมสํารองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน และกันไว้อีก
ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสา
ธารณภัยเกิดขึ้น 

(4) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดําเนินการ 
ก่อหน้ีผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหน่ึงปีถัดไป หากไม่ดําเนินการภายในระยะเวลาที่
กําหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมน้ันเป็นอันพับไป 

ทั้งน้ี ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว” 
ข้อ 44 ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นข้อ 89/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 

“ข้อ 89/1 ในกรณีที่มีภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลหรือกระทรวงมหาดไทย 
และจําเป็นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดําเนินการ โดยมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอและไม่ต้องด้วย
เง่ือนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงินสะสมตามข้อ 87 และข้อ 89 ปลัดกระทรวง
มหาดไทยอาจอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสํารองเงิน
สะสมได้โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย” 
กระผมจึงขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ โดยขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
เตาปูนพิจารณาโครงการตามความจําเป็นให้เป็นไปตามระเบียบฯ ข้อ 89(1) ให้มีคงเหลือเพียงพอใช้
จ่ายในกรณีอ่ืนๆ ที่จําเป็นและคํานึงถึงสถานะการเงินการคลังในระยะยาวประกอบการพิจารณา
อนุมัติ ขอบคุณครับ 
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ประธานสภาฯ ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน ช้ีแจงรายละเอียดแผนงาน/โครงการให้ที่ประชุม
สภาฯ ได้รับทราบ ขอเชิญครับ 

นายณัฐพล  ทองไหล เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เขา้ร่วมประชุมทุกท่าน สําหรับเรื่องการ 
(นายก อบต.) ขอใช้เงินทุนสํารองเงินสะสม ซึ่งตามที่ท่านปลัด อบต. ได้ช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความจําเป็นอาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมเฉพาะส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้โดยขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
แต่ต้องดําเนินการภายใต้เง่ือนไขตามระเบียบฯ ข้อ 89(1) น้ัน สืบเน่ืองจากที่ได้แจ้งรายละเอียด
ยอดเงินสํารองสะสมให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบไปแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 จากการสรุป
ยอดเงินสะสมและยอดเงินทุนสําสองเงินสะสม น้ัน องค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน มียอดเงินทุน
สํารองสะสมส่วนเกินที่สามารถนําไปใช้ได้ ประมาณ 9,008,933.48 บาท ซึ่งตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561        
ข้อ 87(2) ความว่า กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินทุนสํารองเงินสะสมเกิน        
ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจําปีน้ัน หากมีความจําเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
อาจนําเงินทุนสํารองเงินสะสมในส่วนที่เกิดไปใช้จ่ายได้ภายใต้เง่ือนไข 89(1) โดยได้รับอนุมัติจาก 
สภาท้องถิ่น สําหรับรายละเอียดโครงการและตามประมาณการ (ปร.4, ปร.5, ปร.6) ของกองช่าง
ประกอบการพิจารณาที่จะขออนุมัติจากสภาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

1. โครงการระบบนํ้าสะอาด บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 400,000.- บาท 
2. โครงการระบบนํ้าสะอาด บ้านท่อสมาน หมู่ที่ 11 (บริเวณลานนวัตวิถี)  

งบประมาณ 400,000.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 พร้อมระบบไฟฟ้า งบประมาณ 

300,000.- บาท 
ปริมาณงาน 1. ระบบโซล่าเซลล์ 180,000.- บาท  
               2. โครงสร้างรับแผงโซล่าเซลล์ 120,000.- บาท  

 ซึ่งโครงการที่เสนอมาน้ีมีความพร้อมในเรื่องของพ้ืนที่ ไฟฟ้า แหล่งนํ้า และที่สําคัญยังเป็นการบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่เก่ียวกับเร่ืองนํ้าบริโภค เน่ืองจากแหล่งนํ้าที่เราใช้ทุกวันน้ีส่วน
ใหญ่เป็นระบบนํ้าประปาอาจจะได้รับการกรองแล้ว แต่เมื่อนํานํ้าไปตรวจสภาพปรากฏว่าก็ยังมีการปน
จากส่ิงอ่ืนอยู่ หากจะนําไปใช้บริโภคต้องนําไปต้มให้เดือดจึงจะปลอดภัย และตามที่กระผมได้นําเรียน
ไปแล้วน้ันว่าประชาชนส่วนใหญ่ซื้อนํ้าจากโรงงานผลิตนํ้าเอกชนมาเพ่ืออุปโภค และบริโภคใน
ครัวเรือนทําให้เสียค่าใช้จ่ายปีหน่ึงประมาณหลายแสนบาท ถ้าเราติดต้ังจุดนํ้าด่ืมสะอาดประชาชนก็จะ
สามารถนําภาชนะมาใส่นํ้าน้ีไปใช้อุปโภค บริโภค ในครัวเรือนได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนไปได้
อีกปีละหลายแสนบาท และสําหรับโครงการก่อสร้างระบบปาโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 ก็เพ่ือประหยัด        
ค่าไฟ้ฟ้าที่ปัจจุบัน อบต.เตาปูน ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละสองพันถึงสี่พันบาท จึงขอนํา
เรียนรายละเอียดให้ที่ประชุมสภาฯ ได้รับทราบ และพิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ต่อไป ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามหรือไม่  ขอเชิญครบั 
นายคะนอง  ชมภูมิ่ง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถาม 
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) เก่ียวกับการดูแล เน่ืองจากควรจะมีผู้ดูแลและการบริหารจัดการ และควรจะมีกฎ ระเบียบ เก่ียวกับ

การใช้ ขอบคุณครับ 
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นายณัฐพล  ทองไหล ตามท่ีท่าน ส.อบต.คะนอง ได้สอบถามมาน้ัน สําหรับเก่ียวกับเรื่องการดูแลน้ันในช่วงแรกก็คงต้องอยู่ใน 
(นายก อบต.) ความดูแลของ อบต.เตาปูน ถ้าในกรณีที่ประชาชนหมู่บ้านใดมีศักยภาพอยากรับไปบริหารจัดการก็ให้

ทําหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง อบต.เตาปูน และทาง อบต.เตาปูน ก็จะทําหนังสือมอบการบริหาร
จัดการให้หมู่บ้านน้ันไปดําเนินการเอง และในช่วงแรกทาง อบต.เตาปูน ก็จะแจ้งกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ
การใช้และการดําเนินการแจ้งให้ทางหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งให้ประชาชนในพ้ืนที่หรือผู้ใช้นํ้า
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่กําหนดไว้ ขอบคุณครับ 

นายชาติชาย ปัทมะดิลกคะเวช เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ถ้ากล่าวถึงในเรื่อง 
(ส.อบต. หมู่ที่ 8) ของคณะกรรมการดูแลน้ันก็คงต้องเป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน แต่ถ้าจะให้เป็นการค้าน้ันกระผมไม่เห็น

ด้วยอย่างแน่นอน เพราะตามนโยบายและเจตนารมณ์ของท่านนายก อบต. คือจะให้บริการนํ้าด่ืมฟรี 
แต่ในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟฟ้า หรือค่านํ้าที่ผ่านมิเตอร์มาน้ัน จากที่ประชุมประชาคมมาน้ัน
ประชาชนก็เห็นด้วยไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องน้ี เพราะทุกวันน้ีประชาชนก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อนํ้าอุปโภค บริโภคอยู่แล้ว ขอบคุณครับ 

นายณัฐพล  ทองไหล สําหรับค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าน้ันท่านไม่ต้องเป็นห่วง จากการคํานวณและประมาณการคราวๆ ใน 
(นายก อบต.) ระยะเวลา 1 เดือนจะเสียค่าใช้จ่ายเท่ากับการเปิดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ 1 ดวงเท่าน้ัน เพราะไม่ได้ใช้

ไฟฟ้าเยอะ ถ้าเป็นผู้เช่ียวชาญหรือผู้ประกอบการท่ีเคยดําเนินการมาแล้วเขาจะมีความรู้เก่ียวกับเรื่อง
ระบบต่างๆ ที่นํามาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนํานํ้าไปตรวจสอบและต้องใช้ถังกรองชนิดใด และต้องมีการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้ประกอบการด้วยว่ามีประสบการณ์ในเรื่องน้ีหรือไม่ หรือมีความเชียวชาญ
หรือไม่ อย่างไร ขอบคุณครับ 

นายประดิษฐ์  ธรรมมา เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เน่ืองจากประชาชนที่มี 
(ส.อบต. หมู่ที่ 7) พ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงกับพ้ืนที่ประปาของบ้านอัมพวัน หมู่ที่ 7 ได้สอบถามเก่ียวกับเรื่องการติดต้ัง

พลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์จะมีกระทบหรือไม่อย่างไรครับ 
นายณัฐพล  ทองไหล ตามท่ีท่าน ส.อบต.ประดิษฐ์ ได้สอบถามมาน้ัน เน่ืองจากระบบโซล่าเซลล์เป็นระบบพลังงานไฟฟ้า 
(นายก อบต.) แสงอาทิตย์หลักการทํางานของระบบโซล่าเซลล์ก็คือจะรับพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ฉะน้ันท่านไม่ต้องกังวลใจเลยเก่ียวกับเรื่องผลกระทบเพราะไม่มีแน่นอน เพราะหลักการทํางานไม่ได้
เหมือนกับการเผาผลาญ การเผาทําให้เกิดก๊าซที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ แต่ระบบโซล่าเซลล์จะ
ทํางานตรงกันข้ามคือรับพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะพลังงานไฟฟ้าก็จะมีตู้ควบคุม
การทํางานของระบบไฟฟ้าอยู่ ขอให้ท่านช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่าไม่มีผลกระทบอย่าง
แน่นอน ขอบคุณครับ 

นายคะนอง  ชมภูมิ่ง เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอสอบถาม 
(ส.อบต. หมู่ที่ 2) เก่ียวกับโครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ว่ามีการใช้แบตเตอรี่สํารองหรือไม่ 
นายพัฒนพงษ์  เทศะ เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมขอนําเรียนเก่ียวกับ 
(ผู้อํานวยการกองช่าง) เน่ืองจากระบบท่ีนํามาใช้น้ีเป็นระบบโซล่าเซลล์ และมีระบบไฟฟ้าด้วย สําหรับแบตร่ีน้ันคงไม่นํามาใช้

แต่ก็จะศึกษารายละเอียด งบประมาณและการบํารุงรักษาก่อน สําหรับระบบโซล่าเซลล์น้ีก็จะมีระบบ
ไฟฟ้ามาใช้ร่วมด้วย หากถึงเวลาตอนเย็นไม่มีแสงสว่างก็จะใช้ระบบไฟฟ้ามาช่วยในการทํางานของ
ระบบ และขออภิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับโครงการของหมู่ที่ 7 ก็จะดําเนินการบริเวณถังเลยเพราะปัญหา
ของเราคือมีพ้ืนที่จํากัด และสําหรับของหมู่ที่ 12 ก็จะสูบนํ้าบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยจะ
นํานํ้าที่ใส่ที่ถังของชลประทานซึ่งจะเป็นถังแปดเหลี่ยมคล้ายๆกับของหมู่ที่ 11 จํานวน 1 จุด และ
นําไปไว้ที่ลานของหมู่บ้านอีก 1 จุด แล้วก็จะต่อนํ้าขึ้นไปบนพ้ืนที่สูงประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งกระผมก็
มีความเป็นห่วงในเร่ืองของแรงดันนํ้าเน่ืองจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด ในอนาคตข้างหน้าอาจจะ
ต้องมีการติดต้ังระบบโซล่าเซลล์เพ่ือช่วยในการทํางาน จึงขอนําเรียนเพ่ิมเติมให้ท่านสมาชิกสภาฯ 
ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
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นายณัฐพล  ทองไหล ตามท่ีท่าน ส.อบต.คะนอง ได้สอบถามมาน้ัน กระผมขอนําเรียนเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการติดต้ังระบบ 
(นายก อบต.) ไฟฟ้าโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 เป็นระบบไฟฟ้า เน่ืองจากระบบการทํางานของเราจะมี 2 ระบบ คือ ระบบ

โซล่าเซลล์ และระบบไฟฟ้า ถ้าไม่มีแสงสว่างเราก็ใช้ระบบไฟฟ้าในการทํางาน จึงไม่จําเป็นต้องใช้
แบตเตอรี่ครับ ขอบคุณครับ 

ประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือข้อซักถามหรือไม่  ขอเชิญครบั 
ที่ประชุม ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอแนะหรือข้อซักถาม 
ประธานสภาฯ  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอแนะหรือข้อซักถามก็ขอมติที่ประชุมอนุมัติใช้เงินทุนสํารองสะสม 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4)             
ข้อ 87(2) 

มติที่ประชุม  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติใช้เงินทุนสํารองสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน            
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ 4) ข้อ 87(2) เพ่ือดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังน้ี 

1.  โครงการระบบน้ําสะอาด บ้านอัมพวัน หมู่ที่ 8 งบประมาณ 400,000.- บาท 
2. โครงการระบบนํ้าสะอาด บ้านท่อสมาน หมู่ที่ 11 (บริเวณลานนวัตวิถี)  

งบประมาณ 400,000.- บาท 
3. โครงการก่อสร้างระบบประปาติดต้ังระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 7 พร้อมระบบไฟฟ้า งบประมาณ 

300,000.- บาท 
เห็นชอบ 20 เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง               

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ประธานสภาฯ ในเรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอในประชุม ขอเชิญครับ 
นายณัฐพล ทองไหล เรียนประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่อง 
(นายก อบต.) ต่าง ๆ ให้สมาชิกสภาฯ ได้รับทราบดังน้ี 

1. โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ อันเน่ืองมาจากปัญหาภัย
แล้งและอุทกภัยในจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดจะได้รับงบประมาณจังหวัดละ 200 ล้านบาท        
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากภัยแล้งและ
อุทกภัย อย่างเร่งด่วนให้สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในช่วงระหว่างเกิดภัยแล้งและอุทกภัยและ
กลับมาดําเนินชีวิตได้เป็นปกติโดยเร็ว เพ่ือให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ การแจ้งแรงงานในกับ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย และเพ่ือเตรียมพร้อมในการป้องกันและลด
ความเสี่ยง จากภัยแล้งและอุทกภัยในพ้ืนที่ประสบภัยซ้ําซาก และพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ ฉะน้ัน
เราจึงต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือจัดส่งประสานของบประมาณจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และ
ในขณะนี้ท่านรองปลัด อบต. ได้ดําเนินการรวบรวมเอกสาร แผนงาน โครงการ ตามท่ีท่านสมาชิก
สภาฯ ได้จัดส่งให้พร้อมแบบแปลนและประมาณการท่ีให้กองช่างดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
และวันน้ีจะต้องดําเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ือขอรับงบประมาณโดยจัดส่งผ่านไปยังอําเภอสอง 
หากเอกสารของเรามีความครบถ้วน ถูกต้อง หลังวันที่ 5 กันยายน 2562 ท่านก็สามารถมา
ตรวจสอบโครงการในหมู่บ้านของท่านได้ว่าหมู่บ้านของท่านได้รับงบประมาณตามที่เสนอ
โครงการไปหรือไม่ และต้องขอขอบคุณท่านรองปลัด อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องทุกท่าน
ที่ช่วยขับเคลื่อนการทํางานการเตรียมเอกสารและการประสานงาน ขอบคุณครับ 
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2. การจัดส่งเอกสารเกี่ยวกับเรื่องซ่อมแซมถนนการเกษตร หรือพ้ืนที่ประสบอุทกภัย ขอให้ท่าน
สมาชิกสภาฯ รีบดําเนินการส่งเอกสารแจ้งมายังองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน เพ่ือที่ผมจะได้
มอบหมายให้ทางกองช่างไปดําเนินการสํารวจความเสียหาย และจัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย 
และจะได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพ้ืนที่
ต่อไป 

3. ในช่วงน้ีผมจะเปิดรับเอกสารโครงการแก้ไขปัญหาภัยแล้งหรือนํ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งกระผมได้รับ
การประสานจากกองทุนพลังงานว่าจะมีงบประมาณในการสนับสนุนในการดําเนินการโครงการ 
ไม่ว่าจะเป็นการเจาะบ่อบาดาล สระนํ้า ขุดลอกสระน้ํา หรือโครงการอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองนํ้า 
โดยขอให้ท่านสมาชิกสภาฯ จัดส่งเอกสารโครงการ ภาพถ่ายสถานที่ ประชุมประชาคม รายช่ือ
ประชาชนที่ได้รับประโยชน์ และขอให้เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธ์ิ โดยให้จัดส่งเอกสารท่ีได้ที่        
น.ส.อนุรีย์ สีพอ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาชน ภายในเดือนกันยายน 2562 

4. การมอบเงินโครงการขยะ สําหรับหมู่บ้านนําร่อง หมู่ที่ 4,10,11 หมู่บ้านละ 10,000 บาท        
ซึ่งเป็นงบจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน มอบให้กับ
คณะกรรมการหมู่บ้านไปดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการขยะ โดยจะมอบให้ในวันที่ 
29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดท่อสมาน 

5. ตามที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้เสนอแผนงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณในการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.) ตาม
โครงการขยายผลการจัดต้ังศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์ละไม่เกิน 
1,000,000 บาท (หน่ึงล้านบาท) ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 
ศพอส. และครุภัณฑ์ ทั้งน้ีกิจการผู้สูงอายุได้รวบรวมรายละเอียดส่งให้สํานักงบประมาณพิจารณา
แล้ว จึงประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดต้ัง ดําเนินการ
จัดส่งใบเสนอราคาในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ส่งให้กรมกิจการผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 
2562 สําหรับโครงการน้ีกระผมได้ติดต่อประสานกับทางนักพัฒนาชุมชนให้ดําเนินการจัดส่ง
รายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สําหรับราคาครุภัณฑ์น้ันเราต้องสืบราคาเอง แต่ผมก็ได้รวบรวม
ราละเอียดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว สําหรับครุภัณฑ์ที่จัดซื้อก็จะเป็น โต๊ะทํางาน เก้าอ้ี แอร์ ตู้เก็บ
เอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องปร้ินเตอร์ และโทรศัพท์สํานักงาน และผมได้มอบหมายให้
นักพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งเอกสารให้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไป 

จึงขอนําเรียนให้ท่านสมาชิกสภาฯ ได้รับทราบ ขอบคุณครับ 
ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี กระผมขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ 

และเจ้าหน้าที่ ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดประชุมเวลา  16.00 น. 
 
 

(ลงช่ือ).....................................................ผู้จดบันทึกการประชุม 
 (นายกิตติพงษ์  วงศ์พระถาง) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน 
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(ลงช่ือ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
   (นายคะนอง  ชมพูมิ่ง) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน หมู่ที่ 2 
 
 

 
(ลงช่ือ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

        (นางแตงอ่อน  หงษ์หน่ึง) 
                                                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน หมู่ที ่6 
 
 
 

(ลงช่ือ)................................................คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายมังกร  สะเอียบคง) 

        สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน หมู่ที่ 5 
 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
      (นายสวิง  ทองจิต) 

 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุเป็นหน้าที่ 11 ของบันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเตาปูน  
             สมยัประชุมสามัญ สมัยที ่3/2562 ครั้งที่ 2 วันพุธ ที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 
 

 


